

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

KIAT – ก็แค่สิ่งที่คาดการณ์ทั้งนั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เราไม่เคยมีข้อโต้แย้งใดๆ จากการวิเคราะห์ หรือการคาดการณ์ในตัวหุ้นแต่ละตัว หรือ แม้แต่การคาดการณ์แนวโน้มในภาพรวมก็ตาม เพราะถ้าหากว่า ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นามารวมเข้าไปอยู่ในโมเดลการวิเคราะห์ใดๆ แล้วนั้น ก็ย่อมจะหวังว่ามันจะเป็นไปตามนั้น... อาจจะมาจากสถิติ หรือ ความเป็นมาในอดีต ที่ทำให้เราพอเห็นภาพหรือประมาณการได้ แม้จะใส่เพิ่ม หรือ หักออก อาจจะมีบ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจจะกำลังจะดีขึ้น แล้วทั้งนั้น... แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ไม่ได้ถือว่า จะต้องเป็นไปตามนั้นเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ อะไรเลยนะครับ อาจจะมีมันใจ หรือ ความน่าจะเป็นอยู่ในระดับ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น อาจจะมีอย่างเก่งก็ 90 เปอร์เซ็นต์ ... ส่วนอีก 10-30 เปอร์เซ็นต์ เชื่อได้เลยว่า จะต้องไปจิ้มกับอีกอย่าง หรือ ความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อไว้ด้วยนั่นเอง แต่ทั้งนี้ เชื่อหรือไม่ว่า ในเรื่องของความเสี่ยงอื่นๆ เราจะไม่ค่อยจะให้น้ำหนักถึง ความน่าจะเป็นในเชิงลบที่ไม่เคยคาด หรือที่เรา ท่านๆ เรียกว่า “ปัจจัยที่นอกเหนือการคาดหมาย” หรือ ปัจจัยที่ประเมินไม่ได้... แล้วพอเราไม่ให้น้ำหนัก นี่แหละพอเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาจริงๆ มันก็จะเกิดการ Panic ยิ่งโง่ละ ต่อให้บอกว่ามีผลกระทบต่อดลาด หรือ หุ้นเพียงแค่ 10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ ก็ตามที่เออะ หรือ แม้แต่บอกว่า หุ้นบางตัว แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย แต่ใครจะไปเชื่อล่ะในช่วงโม่งนั้น เพราะ โมเดล ก็ได้ให้ค่าของปัจจัยนี้ไว้เลยนี่นา... นี่แหละ ธรรมชาติที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ตลาด มักจะไม่ชอบความแน่นอนอยู่แล้ว และ สิ่งที่ไม่คิด ก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

ดูตามเกม...

อีกอย่าง ก็มีการคาดการณ์ว่า หุ้นเล็กๆ หุ้นกลางๆ โกงจะหมดรอบ เริ่มจะมีการเข้าไปเก็บหุ้นใหญ่ๆ มากขึ้น...ก็แน่ละ ลงมาขนาดนั้นนี่ แต่เล็กๆ กลางๆ ที่ยังไม่ขึ้น ก็ไม่แน่นะ ดูดีๆ

แนวรับ : ... 0.59-0.57 หรือ ยืน 0.60 ได้ ก็ไม่ตามน้ำ

เป้าหมาย : ... 0.70-0.75 หรือ อาจจะคาดหวังได้ถึง 0.80

Price Chart...(KIAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KIAT... เว้นแต่จะ หลุด 0.56 มาก่อน หรือ ยิ่งถ้าต่ำกว่า 0.55 นั้น แปลว่า สัญญาณหลอกเร แต่ด้วยความน่าจะเป็นของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern โอกาส หรือ ความน่าจะเป็นนั้น เรายังน่าจะต้องให้น้ำหนักในทางขึ้นได้มากกว่า และ ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะต้องขึ้นในวันนี้เลย อาจจะพักตัวสักวันสองวันก็ได้นะ แต่โอกาสขึ้นเลยก็มีไม่แพ้กัน แลก็มีโอกาสขึ้นแรงๆ ได้แบบในวันเดียว ก็ได้ด้วยเช่นกัน... แต่ก็ยังคงมองเป้าหมายที่กล่าวไว้ข้างต้นก่อนก็แล้วกันนะครับ เพราะเป็นแนวต้านในทางโครงสร้าง หรือ ถ้าจะว่ากันตามเป้าของรูปแบบ MA. นั้น ก็ลู่กันได้อยู่เหมือนกัน นั่นแปลว่า จะเก็บบางส่วนไว้ลุ้น 1.00 ด้วย ก็ไม่ผิดนะครับ (ถือนาน)